

Số: 403/TB-UBND

Núi Thành, ngày 06 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình KTXH-QPAN tháng 8 năm 2022 và chỉ đạo giải quyết một số nội dung công việc.

Ngày 05/9/2022, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Sinh chủ trì cuộc họp với các ngành để đánh giá tình hình KTXH-QPAN tháng 8 năm 2022 và chỉ đạo giải quyết một số nội dung công việc. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Xương, Trưởng Ban KTXH HĐND Huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí Ủy viên UBND Huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý dự án, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Huyện.

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN tháng 8 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. Đánh giá chung

Trong tháng 8, UBND Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các Nghị quyết của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND Huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2022; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế - xã hội được phục hồi mạnh mẽ. Nhìn chung, đời sống nhân dân duy trì ổn định; tiến độ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo; tình hình sản xuất kinh doanh, giá cả thị trường ổn định; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết chế độ chính sách được quan tâm; công tác cải cách hành chính được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc như: Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên toàn huyện rất thấp. Tiến độ thi công các công trình, dự án còn chậm; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án trong năm 2022 thấp; công tác giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều bất cập, một số dự án chậm tiến độ bàn giao mặt bằng; công tác xây dựng, lấn chiếm, chuyển mục đích đất đai trái phép còn diễn biến phức tạp, xử lý thiếu kiên quyết; số lượng đơn thư phát sinh nhiều, phức tạp nhưng chưa được giải quyết kịp thời; việc tham mưu giải quyết các vướng mắc, tồn đọng ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, thiếu chủ động, chưa thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND Huyện.

II. nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng và thời gian còn lại của năm 2022.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2022, đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của UBND Huyện, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND Huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ của mình và các nhiệm vụ được UBND Huyện giao còn lại trong năm 2022, xây dựng kế hoạch công việc chi tiết, cụ thể từng nhiệm vụ để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện cũng như tồn tại vướng mắc về UBND Huyện để theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo đánh giá tình hình KTXH-QPAN tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2022, UBND Huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung một số công việc sau:

1. Tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin đạt kết quả, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng sớm nhất:

Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt là phải thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin toàn diện trên địa bàn huyện; huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện chiến dịch, trong đó cần phát huy tốt đa vai trò của hệ thống chính trị, tổ tuyên truyền Covid-19 tại cộng đồng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải nêu gương, đi đầu, tham gia tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin phòng Covid-19.

Giao Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp Huyện phân công các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chiến dịch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các xã, thị trấn.

Giao Phòng Nội vụ Huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế Huyện và các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19, tham mưu đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân năm 2022.

2. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

Chủ động thực hiện hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra năm 2022; thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao của các xã Tam Giang và Tam Mỹ đông; thực hiện tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu của các thôn đăng ký về đích năm 2022, đặc biệt là ở các xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nâng cao trong năm 2022, trong đó cần chú ý các công trình đầu tư phải phục vụ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư nhỏ lẻ, manh mún; có giải pháp hiệu quả để đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 đã được giao. Giao đồng chí Ngô Đức An theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

3. Về công tác quy hoạch:

Tập trung đẩy nhanh hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tiến độ công tác lập quy hoạch các Khu đô thị, Khu dân cư, Khu nghĩa trang Nhân dân hoàn thành theo kế hoạch. Phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại về quy hoạch liên quan đến Khu kinh tế mở Chu Lai. Rà soát, triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, kế hoạch thị xã.

4. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất:

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn, đặc biệt các dự án trọng điểm Trung ương, Tỉnh và các công trình hạ tầng phát triển đô thị Núi Thành; giải quyết những tồn tại về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư những dự án đang thực hiện dở dang; đẩy nhanh tiến độ rà soát và đề xuất phương án khai thác các quỹ đất lẻ.

5. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời theo quy định.

Yêu cầu Ban Tiếp công dân chấn chỉnh, tổ chức lại hoạt động, kịp thời tham mưu UBND Huyện giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương tham mưu giải quyết, đồng thời đôn đốc việc xử lý đảm bảo yêu cầu và đúng thời gian quy định. Hằng tuần vào chiều thứ 5 báo cáo tiến độ, kết quả việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đặt biệt và những vụ việc phức tạp, khiếu nại về UBND Huyện theo dõi, chỉ đạo.

5. Một số nhiệm vụ cụ thể:

5.1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản như lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, giấy phép xây dựng,...; tham mưu UBND Huyện giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; rà soát, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, nghiệm thu công trình hoàn thành.

5.2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương thực hiện kiểm tra việc phân bổ vốn đầu tư và kịp thời nhập dự toán chi đầu tư phát triển trên hệ thống Tabmis. Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án có khối lượng, các dự án hoàn thành theo quy định.

5.3. Giao Ban Quản lý dự án Huyện:

- Tăng cường đơn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; rà soát danh mục các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, huyện, trong đó tập trung các dự án Cầu Tam Tiến và đường dẫn, Khu dân cư Khối 2, Cầu Tam Giang, Đường Đỗ Đăng Tuyển, Đường Quang Trung, Đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, Khu dân cư số 1,....

5.4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, đúng quy định về cấp Giấy CNQSD đất và các vấn đề khác liên quan đến đất đai theo cơ chế “Một cửa”; hạn chế việc trễ hẹn trả hồ sơ cho công dân; thực hiện nghiêm việc xin lỗi công dân khi hồ sơ trễ hạn.

- Khẩn trương tham mưu quy trình tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân theo đúng Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

- Sớm hoàn thành báo cáo việc rà soát đất công trên địa bàn, xây dựng phương án sử dụng, khai thác; đối với những khu vực đất công Ban Thường vụ đã cho ý kiến chỉ đạo thì khẩn trương tham mưu UBND Huyện kế hoạch sử dụng đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định.

- Khẩn trương rà soát, tham mưu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đất đai, trong đó xử lý ngay các điểm nóng, gây bức xúc dư luận như các vụ việc xảy ra tại các xã Tam Giang (vụ ông Hoàng Tú Linh), Tam Nghĩa (vụ bà Trương Thị Tâm), Tam Mỹ Tây (khai thác du lịch trái phép tại hồ Giang Thơm), thị trấn Núi Thành; giao Đồng chí Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND Huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tham mưu UBND Huyện cuộc họp chuyên đề để xử lý các trường hợp phức tạp, cấp thiết;

5.5. Thống nhất cho phép Câu lạc bộ Bài chòi Núi Thành trình diễn hát Bài chòi theo đề xuất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Huyện tại cuộc họp.

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Huyện chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp tục tham gia các môn thi đấu còn lại thuộc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, năm 2022 đạt kết quả cao nhất; huy động hơn nữa các nguồn lực xã hội hóa trong các hoạt động thể dục, thể thao. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Huyện rà soát kinh phí tham gia các hoạt động thuộc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, năm 2022 và các hoạt động khác tham mưu UBND Huyện bổ sung kinh phí kịp thời theo quy định.

5.6. Để chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 HĐND Huyện, khóa XII (dự kiến tổ chức vào ngày 27-28/9/2022), UBND Huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Tờ trình về Kế hoạch danh mục dự án sử dụng đất năm 2023; Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Tờ trình về đề xuất sử dụng 50 tỷ đồng nguồn vượt thu; Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu Tờ trình về đề xuất danh mục công trình giao thông nông thôn...; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình, những nội dung cần trình HĐND Huyện thông qua theo thẩm quyền, khẩn trương chuẩn bị nội dung báo cáo UBND Huyện để làm việc với Thường trực HĐND Huyện cho ý kiến trước khi trình Kỳ họp thứ 8 HĐND Huyện khóa XII theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Sinh tại cuộc họp, đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần họp;
- BTV Huyện ủy (Báo cáo);
- TT HĐND Huyện;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Huyện;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Minh Hùng